



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

11 มิถุนายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 11 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,501 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,482,289 ราย เสียชีวิต 28 ราย เสียชีวิตสะสม 30,314 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,917 ราย รักษาหายสะสม 4,427,936 ราย ยังรักษาอยู่ 24,112 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 539,691,854 (+529,783) ราย เสียชีวิต 6,329,660 (+1,272) ราย รักษาหาย 512,294,226 (+484,310) ราย

ประเด็นสำคัญ

1. ความเห็นประเด็นถอดหน้ากาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า, เว็บไซต์ TNN

- นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษาศุนย์ ศบค. ให้ความเห็นถึงกรณีหน้ากากอนามัย ว่า แม้ขณะนี้จะเปิดประเทศ เพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อ แต่ไม่ได้หมายความว่าการ์ดจะต้องตก ยังอยากให้ประชาชนทำตามมาตรการด้านสาธารณสุขเหมือนเดิมเท่าที่ทำได้ ย้ำว่า ไม่มีการบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา แต่ขอให้พิจารณาประเมินตามความเสี่ยง และสถานที่ที่จะไปหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เข้าร่วม แต่การใส่หน้ากากอนามัยสามารถช่วยป้องกันได้หลายโรค ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อขณะนี้ 2,000-3,000 คน ในความเป็นจริงอาจจะมีผู้ติดเชื้อมากกว่านี้ แต่ที่เห็นลดลงเป็นเพราะคนไม่ค่อยตรวจกันแล้ว

2. วัคซีนสร้างภูมิต้านทาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, ไทยรัฐ

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า ประชากรส่วนใหญ่รับวัคซีน มีภูมิต้านทานจากวัคซีน และจำนวนหนึ่งติดเชื้อจะสร้างภูมิต้านทานได้ดี และผู้ได้รับวัคซีนร่วมกับติดเชื้อจะมีภูมิต้านทานแบบลูกผสม ลดความรุนแรงได้ดี ส่วนในเด็กอายุ 5 ขวบ ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ซึ่งได้ทำการตรวจเลือด (เด็กใน กทม.) พบติดเชื้อไปแล้ว 20% ในจำนวนนี้ติดเชื้อแบบมีอาการประมาณครึ่งเดียว แสดงให้เห็นว่าขณะนี้ประชากรส่วนใหญ่มีภูมิต้านทานที่เกิดจากวัคซีน และการติดเชื้อที่ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้มาก อัตราป่วยตายปัจจุบันไม่มีตัวเลขที่แท้จริง แต่จากการประเมินน่าจะอยู่ที่ 0.1% หรือหนึ่งในพัน และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว และได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม

3. คนท้องติดเชื้อลูกเสี่ยงมีปัญหาด้านพัฒนาการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า การติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างตั้งครรภ์ จะเสี่ยงมีลูกที่มีปัญหาด้านพัฒนาการและระบบประสาทมากกว่าปกติ 2 เท่า ภายใน 12 เดือนหลังคลอด ความเสี่ยงจะสูงที่สุดหากติดเชื้อในช่วงไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์ ดังนั้น การป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อย่อมดีที่สุด

4. ค่าตรวจโควิด รพ. นอกระบบบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkoninsight

- นพ.เจตต์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า บอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบยกเลิกการจ่ายค่าตรวจโควิด 19 รพ. นอกระบบบัตรทอง มีผล 1 ก.ค. นี้ โดยให้สถานบริการนอกระบบเข้ามาร่วมช่วยตรวจคัดกรองเชิงรุก มีการกำหนดอัตราค่าบริการตามการบริการ



โรคฝีดาษวานร

รายงานสถานการณ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs


- กรมควบคุมโรค เผยทั่วโลกพบการแพร่ระบาดของฝีดาษวานร 44 ประเทศ รวม 1,186 คน มากที่สุดในอังกฤษ 287 คน สเปน 231 คน โปตุเกส 166 คน แคนาดา 118 คน และเยอรมนี 80 คน ขณะที่ไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

- นายสุชานต์ กิตติศุภกร ผอ.สำนักงานแพทย์ กทม. สั่งการให้ทุก รพ. ในสังกัดเฝ้าระวังทั้งห้องฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก รวมถึง รพ. ที่มีคลินิกเฉพาะทาง หากพบผู้ป่วยติดเชื้อจะเร่งแยกกักตัวเฉพาะโรค เบื้องต้นได้กำหนดให้ รพ.สิรินธร เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอุบัติใหม่ เพื่อเฝ้าติดตามข้อมูลและควบคุมดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมย้ำมาตรการ UP แก่บุคลากรเพื่อควบคุมป้องกันโรค

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (thaipbs)</p> <p>- CDC สหรัฐฯ ยืนยันไม่พบรายงานเชื้อฝีดาษวานรติดต่อกันทางอากาศ โดยดูหลักฐานจากไทม์ไลน์ที่ผู้ติดเชื้อเดินทางผ่านสายการบินในประเทศและสายการบินระหว่างประเทศที่ใช้เวลานาน ไม่ได้ทำให้ผู้โดยสารคนอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงติดเชื้อ แต่ยังคงแนะนำให้ผู้ที่ติดเชื้อมหน้ากากอนามัยระหว่างเดินทาง หรือในโอกาสที่มีการใช้ใบหน้าสัมผัสกัน ขณะที่ข้อมูลทั่วโลกพบติดเชื่อเพิ่ม 1,476 คน มากสุด 5 อันดับแรก คือ สเปน อังกฤษ โปรตุเกส เยอรมนี แคนาดา</p>	
<p> กัญชา-กัญชง-กระท่อม</p>	
<p>มหกรรมกัญชา 360 องศา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ประชาชาติ, โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, acnews, thejournalistclub, hfocus, thestandard, thailandplus, workpointtoday, soudhitalk, bbc, mcot, INN) ทีวีทุกช่อง</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมกัญชา 360 องศา "ปลดล็อกกัญชาประชาชนได้อะไร" ภายใต้แนวคิด กัญชาคืนชีวิตสร้างเศรษฐกิจให้ประชาชน ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์เกิต จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ มีประชาชน อสม. เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 30,000 คน และที่บูธของ ออย. ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ได้นำต้นกัญชาและกัญชง 1,000 ต้น แจกจ่ายประชาชน ในโครงการแจกกล้ากัญชา 1 ล้านต้น พร้อมย้ำว่า กฎหมายล่าสุดเปิดโอกาสให้กัญชาเสรี เพียงแต่ต้องจัดแจงให้ถูกต้อง ขอให้ทำความเข้าใจเรื่องหลักการใช้อย่างถูกต้อง</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผยว่า สธ. ได้ติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยากัญชาในการรักษาโรคต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2562 พบว่า ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยากัญชามากขึ้น และมีความปลอดภัยสูง ย้ำการให้ความรู้ความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อใช้เป็นภูมิคุ้มกันสำคัญในการทำให้กัญชาถูกใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง การจัดมหกรรมครั้งนี้ จึงมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด นำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ประชาชน เช่น ออย. บริการให้คำปรึกษา รวมทั้งมีการเปิดตัวการใช้แอปฯ "ปลูกกัญ" รับผิดชอบปลูกกัญชา ขณะที่กรมการแพทย์ และกรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดนิทรรศการการรักษาด้วยยากัญชา พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเรื่องโรคและยากัญชา กรมสุขภาพจิต ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย ส่วนกรมวิทย์ฯ ให้ความรู้เรื่องสายพันธุ์กัญชา การตรวจวิเคราะห์สารต่างๆ เป็นต้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว ผู้ช่วย ผอ.ด้านการแพทย์แผนไทยฯ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวบรรยายในหัวข้อ "การใช้กัญชาด้วยตนเองอย่างไร ให้ปลอดภัยและได้ผล" แนะนำใช้กัญชาเพื่อบรรเทาอาการนอนไม่หลับและปวด ยึดหลัก start low go slow stay low คือ ให้เริ่มที่ขนาดต่ำ แล้วค่อยปรับหลังใช้ไปแล้ว 3-4 วัน จนกว่าจะได้ขนาดยาที่เหมาะสมที่สามารถใช้ได้โดยไม่เกิดผลข้างเคียง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, กท.ธุรกิจ, thailandplus, mcotj</p> <p>- น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เผยว่า ในโอกาสร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม 360 องศา กรมวิชาการเกษตร จะแจกต้นกัญชาให้ประชาชนที่สนใจครัวเรือนละ 2 ต้น ตามเป้าหมาย 1 ล้านต้นของรัฐบาล หรือประมาณ 500,000 ครัวเรือน เป็นสายพันธุ์ไทยหลักๆ คือ พันธุ์อิสระ 01 สามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่ 16 มิ.ย. 65 เป็นต้นไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร (ศวพ.) ของกรมวิชาการเกษตรทั่วประเทศใน 53 จังหวัด จังหวัดที่เหลือให้ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนั้น ๆ หรือผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ผวกเตือนประชาชนว่าขณะนี้ไม่มีเมล็ดพันธุ์ผิดกฎหมายลักลอบจำหน่ายกันแพร่หลาย จึงขอให้ตรวจสอบก่อนซื้อ โดยพิจารณาจากใบอนุญาตของกรมวิชาการเกษตร</p> <p>- นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า แผนแจก 1 ล้านต้น ระหว่างเดือนมิ.ย.-ธ.ค. 65 จะจัดแจกได้เดือนละ 100,000-200,000 ต้น ผู้ลงทะเบียนจะได้รับต้นกัญชาหลังลงทะเบียนประมาณ 30 วัน สามารถลงทะเบียนที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จตั้งแต่ 16 มิ.ย. หรือผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรได้ตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จพืชกัญชา กัญชง กระท่อม ที่ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสายด่วน (hotline) 1174</p> <p>ห่วงผลกระทบหลังปลดล็อกกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, hfocus, newtv)</p> <p>- รศ.นพ.ฉันทชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และผอ.รพ.จุฬาฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีนโยบายทางการเมืองผลักดันเรื่องการใช้กัญชา โดย สธ. เน้นเสมอว่า 1.ใช้กัญชาทางการแพทย์ 2.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ 3.ไม่ส่งเสริมสันตนาการ แต่ทั้ง 3 คำนี้มีความย้อนแย้งกันมาก เพราะการใช้กัญชาทางการแพทย์มีใช้อยู่ 3-4 อย่าง คือ เป็นยาแผนปัจจุบัน มีข้อบ่งชี้ 6-7 โรค ส่วนใหญ่เป็นยาแผนโบราณ มีสูตรต่าง ๆ มากมายถือว่าสีเทาพอสมควร ถ้าควบคุมการผลิตดี คุมปริมาณให้เหมาะสมก็จะไม่เกิดผลเสียมากนัก ที่น่ากังวลคือใช้สันตนาการ แต่อ้างข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เช่น อ้างว่าปวดหัว รู้สึกไม่สบาย แล้วจะยังมีความเป็นสีเทามาก เชื่อว่าคนจะอ้างไม่น้อย นอกจากนี้ ยังมีในรูปแบบที่เราไม่เห็น เช่น ผสมในอาหาร จึงได้มีการหารือ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ร่วมกับโรงเรียนแพทย์และรพ.เอกชน ให้มีการเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนทุกราย เพราะถ้าการรายงานจาก สธ. คงยาก นอกจากนี้ ได้คุยกับ ผู้ว่าฯ กทม. ให้ช่วยเฝ้าระวังการใช้ในโรงเรียน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, มติชนสุดสัปดาห์, thaipbs, mcot)</p> <p>- ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ลงนามในแถลงการณ์จุดยืนของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ผลกระทบของกฎหมายกัญชาเสรีต่อสุขภาพเด็กและวัยรุ่น ย้ำอายุน้อยกว่า 20 ปี ไม่ควรเข้าถึงกัญชา แม้ไทยประกาศปลดล็อก ขอหน่วยงานเกี่ยวข้องติดตามผลกระทบอย่างจริงจัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวถึงกรณีการปลดล็อกกัญชา 9 มิ.ย. นี้ ป.ป.ส. ได้ดำเนินการในส่วนของการคืนทรัพย์สินของผู้ต้องหาในคดีกัญชาที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี และศาลยังไม่ได้ตัดสินให้สิ้นสุด พร้อมกล่าวย้ำและฝากถึงประชาชนว่า ร่าง พ.ร.บ.พืชกัญชา กัญชง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภา คาดว่ามีผลบังคับใช้เดือนกันยายน หรือตุลาคม 2565 ซึ่งตนเชื่อว่าทุกฝ่ายเร่งดำเนินการให้มีการออกกฎหมายให้รวดเร็ว เพื่อป้องกันผลกระทบต่าง ๆ แต่ไม่เห็นด้วยกับการนำมาใช้เพื่อสันตนาการ มีข้อห่วงใยไม่เฉพาะเด็กและเยาวชน เพราะฤทธิ์ของกัญชาส่งผลต่อระบบประสาท อาจสร้างความเดือดร้อนจนมีผลกระทบแก่ชีวิตของผู้อื่นได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจ Dr.Dark เผยข้อมูลถึงการใช้กัญชาในระยะยาว ที่ตีพิมพ์ใน The American Journal of Psychiatry 2022 พบว่ากลุ่มที่รับได้กัญชามีการลดลงของระดับสติปัญญามากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้กัญชาถึง 8 เท่า มีปัญหาด้านความจำมากขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ ผอ.ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด เผยผลวิจัยพบว่า ผู้ที่สูบกัญชาที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาว จะมีอยู่ราว 8% อาจเกิดการเสพติด กลายเป็นผู้ป่วยโรคจิต หูแว่ว หลอน ระแวง ซึ่งเมื่อเป็นแล้วยากต่อการรักษา กลายเป็นภาระของครอบครัว และยังพบว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ออร์โมนเพศชายลดลง</p> <p>การออกกฎหมายควบคุม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, Thaipbs, thebangkokinsight) ทวีตช่อง NBT</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข ได้ลงนามในคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมเหตุราคาสูง จากการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด พ.ศ. 2565 แล้ว โดยจะมีผลตั้งแต่ 9 มิ.ย. ซึ่งได้ทำหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนดำเนินการตามคำแนะนำดังกล่าว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อัย. ย้ำว่า แม้ทุกส่วนของกัญชา รวมถึงเมล็ดและช่อดอกจะไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไปแต่ก็ไม่ได้เปิดเสรี 100% โดยนอกจากการปลูก การใช้ในครัวเรือน รวมถึงการจำหน่ายแล้ว ยังมีหลายด้านที่ถูกควบคุมและมีโทษอาญาหากฝ่าฝืน โดยเฉพาะการใช้เพื่อนันทนาการหรือความบันเทิง หากมีผู้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าถูกรบกวนจากควันหรือกลิ่นกัญชา รวมถึงห้ามจำหน่ายให้ใช้ในสตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เช่นเดียวกับการห้ามนำเข้าในรูปแบบต้นหรือชิ้นส่วนพืช จะคุ้มครองตาม พ.ร.บ.กักพืช ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา ทั้งอาหาร เครื่องสำอางหรืออื่น ๆ มีสถานะเป็นสิ่งห้ามนำเข้าตามประกาศ สธ. ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับและจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ การนำไปปรุงอาหารขายในร้านแม้จะไม่ถูกห้าม แต่ก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ กม. สำหรับเรื่องการขบถภายใต้ฤทธิ์กัญชามี พ.ร.บ.จราจรควบคุม</p> <p>ประเด็นอื่น ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ amrintv</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. มอบอำนาจรองนายกอบจ.บุรีรัมย์ แจ้งความเอาผิดกับหม่อมหลวงณัฐกรรณ์ หรือ หม่อมปลื้ม เทวกุล และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินรายการ The Daily Dose โลกการเมือง ผ่านเพชบุรี Voicetv ในหัวข้อ ไม่สนเยาวชนติดกัญชาบ้างเลยหรือ ซึ่งเป็นการเผยแพร่เป็นสาธารณะประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้</p> <p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- กัญชาถูกกฎหมายถือเป็นประเด็นที่ถูกนำมาถกเถียงในสังคมอย่างต่อเนื่อง เพราะมีทั้งข้อดีที่นำมาใช้ได้ทั้งในทางการแพทย์ ประกอบอาหาร ใช้เพื่อสันตนาการ หรือเป็นพืชเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน หลายฝ่ายกังวล เพราะกัญชาอาจก่อให้เกิดอาการเมา จนอาจถึงขั้นเสพติด โดยเฉพาะในช่วงฤดูอากาศของกฎหมาย เนื่องจากยังไม่มีมาตรการควบคุมในหลายประเด็น แนวทางและมาตรการที่เกิดขึ้นยังคล้ายกับการขอความร่วมมือ มากกว่าการกำหนดข้อบังคับจริงจัง ในขณะที่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ที่กำหนดมาตรการควบคุมการขาย การโฆษณา และการบริโภค ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ทั้งการกำหนดอายุของผู้ใช้กัญชา ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้เยาวชนเสพติดกัญชาทั้งที่ขาดความรู้ หรือมาตรการห้ามสูบบุหรี่</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ป้องกันอาหารติดคอ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, ChiangMainNews, ThailandPlus, pptvhd36) - นพ.สุวรรณชัย วัฒนานิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า จากกรณีเน็ตไอดอลชื่อดัง ประสบเหตุการณ์เศษอาหารติดหลอดลม ส่งผลให้ขาดอากาศหายใจ จนกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา 3 เดือน ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา เหตุการณ์นี้จึงแลกเปลี่ยนที่อุดกันทางเดินหายใจ เกิดขึ้นได้บ่อยโดยเฉพาะในเด็กเล็ก จึงแนะนำ 8 วิธี กินอาหารให้ปลอดภัย ป้องกันอาหารติดคอและปิดกั้นหลอดลม ดังนี้ ดังนี้ 1.) นั่งตัวตรงขณะกินอาหารและหลังกินเสร็จห้ามนอน ควรนั่งพักหรือเดินย่อย 15-20 นาที 2.) กินช้าๆ เคี้ยวให้ละเอียด 3.) อย่ากินอาหารขณะเหนื่อยหรือรีบเร่ง ควรพักก่อน 30 นาที 4.) แบ่งกินเป็นชิ้นเล็ก ๆ หรือพอดีคำ 5.) ลดสิ่งรบกวนขณะกินอาหาร เช่น การพูดคุย เดิน 6.) กินอาหารคำละ 1 ชนิด ลดการสำลัก 7.) ควรกินอาหารสลับกัน เช่น อาหารที่บดเคี้ยวสลับกับอาหารเหลว และ 8.) หากอาหารที่กินแข็งหรือแห้งเกินไป ควรมีน้ำซอสหรือน้ำซุช่วยให้น้ำอาหารชุ่มและนุ่มขึ้น หากเกิดเหตุการณ์สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจให้แจ้ง 1669 และรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากนั้นนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที</p>	-
<p>ห่วงสุขภาพ ปชช. ช่วงหน้าฝน สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ - นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีห่วงสุขภาพประชาชนหลังประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ มักจะมีการแพร่ระบาดของโรคจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก ซึ่งมีอาการใกล้เคียงกับโรคโควิด 19 จึงแนะประชาชนหมั่นสังเกตอาการ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ และตรวจ ATK หากพบอาการ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว</p>	-
<p>ข่าวปลอม : แป้งหมี่ทำให้ไม่มีรอยแผลจากน้ำร้อนลวกหรือไฟไหม้ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ThailandPlus - กรมการแพทย์ ชี้แจงเรื่องแป้งหมี่ทำให้ไม่มีรอยแผลพุพองหรือรอยแดงจากแผลน้ำร้อนลวก แผลไฟไหม้ ตรวจสอบพบเป็นข้อมูลเท็จแป้งหมี่ไม่สามารถรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้ และยังทำให้แผลเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ไม่มีคุณสมบัตินำมารักษาแผลได้ เหมาะสำหรับทำอาหารและขนมต่าง ๆ ขออย่าได้หลงเชื่อและไม่ควรส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ</p>	-
<p>ข่าวบิดเบือน : กินยาแก้แพ้บ่งร่างกายแฉะ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ThailandPlus - กรมการแพทย์ เผยกรณีที่มีคำแนะนำด้านสุขภาพว่ารับประทานยาแก้แพ้บ่อย ๆ ร่างกายจะแฉะ เป็นข้อมูลบิดเบือน โดยยาแก้แพ้แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดที่กินแล้วง่วง และกินแล้วไม่ทำให้ง่วง โดยผู้ป่วยสามารถกินยาแก้แพ้เพื่อบรรเทาอาการภูมิแพ้ ได้เป็นระยะเวลานานโดยผลข้างเคียงน้อย แต่ต้องใช้อย่างระวังและควรปรึกษาแพทย์</p>	-